

สรุปข่าวประจำวันที 26 กันยายน – 2 ตุลาคม 2561

ส่งออกข้าวทำเงิน 1.15 แสนล้าน ปัญหาฝนตกหนัก ส่งมอบสินค้าล่าช้า

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยรายงานการส่งออกข้าวในช่วง 8 เดือนแรกของปี (มกราคม-สิงหาคม 2561) มีปริมาณ 7,139,241ตัน มูลค่า115,712 ล้านบาท (3,633 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยปริมาณส่งออกลดลง 3.6% ขณะที่มูลค่าเพิ่มขึ้น 5.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2560ที่มีการส่งออกปริมาณ 7,406,848 ตัน มูลค่า 110,151ล้านบาท (3,205 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

สำหรับการส่งออกข้าวในเดือนสิงหาคม 2561 มีปริมาณ 976,688 ตัน มูลค่า 16,081ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 16.7% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 16.3% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 ที่มีปริมาณ 836,381 ตันมูลค่า 13,830 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนสิงหาคมมีการส่งออกข้าวขาวปริมาณมากถึง 672,226 ตัน เพิ่มขึ้น 18.16% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศในแถบอาเซียน เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน ขณะที่เดียวกันก็ยังคงมีการส่งไปยังประเทศในแถบแอฟริกาอย่างต่อเนื่อง เช่น แองโกล่า โมซัมบิก เบนิน กาน่า เคนยา เป็นต้น

ในขณะที่การส่งออกข้าวหนึ่งมีปริมาณ 144,022 ตัน เพิ่มขึ้น2.26% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่งไปยังตลาดประจำ เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน แคเมอรูน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณ 98,626 ตัน เพิ่มขึ้น 19.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยตลาดหลักยังคงเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ฮองกง เป็นต้น

สำหรับในเดือนกันยายนนี้สมาคมคาดว่าจะมีการส่งออกข้าวประมาณ900,000ตันโดยคาดว่าส่วนใหญ่ยังคงเป็นการส่งมอบข้าวขาวให้แก่ผู้ซื้อในแถบเอเชียซึ่งยังคงต้องการข้าวอย่างต่อเนื่อง เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เช่นเดียวกับตลาดแอฟริกาที่ยังคงนำเข้าทั้งข้าวขาวและข้าวหนึ่งเพื่อเก็บสต็อกไว้ใช้ในชวงปลายปี เช่น แองโกล่า โมซัมบิก เคนยาเบนิน แอฟริกาใต้ เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิลดลงค่อนข้างชะลอลงเพราะใกล้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีที่จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมากทำให้ผู้ซื้อบางส่วนรอดูสถานการณ์ผลผลิตข้าวฤดูใหม่ ทางด้านอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวในช่วงนี้ยังคงเป็นเรื่องสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยเนื่องจากมีฝนตกลงมามากกว่าปกติทำให้การส่งมอบข้าวประสบปัญหาล่าช้ากว่ากำหนด

ทางด้านภาวะราคาข้าวขาว 5% ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประกาศเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ราคาอยู่ที่ 408 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ขณะที่เว็บไซต์ Oryza.com รายงานว่าข้าวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยู่ที่ประมาณ 408-412 เหรียญสหรัฐฯต่อตันขณะที่อินเดียและปากีสถานราคาอยู่ที่ประมาณ 373-377 และ 380-384 เหรียญสหรัฐฯต่อตันตามลำดับ

ก่อนหน้านี้สมาคมได้มีการปรับประมาณการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 11 ล้านตัน มีมูลค่าประมาณ 5,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 177,000 ล้านบาท จากเดิมที่เคยประมาณการไว้ที่ 9.5 ล้านตัน มีมูลค่าประมาณ 4,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 137,000 ล้านบาท

ที่มา แนวหน้า

ถกนบข.ปิดบัญชีจํานำข้าว

น.ส.ชุตติมา บุญยประภัศร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) วันที่ 22 ต.ค. 2561 จะมี การรายงานการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกฤดูการผลิต 2561/2562 ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เบื้องต้นมีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เพราะฝนไม่ตกทั่วทุกพื้นที่ โดยต้องรอการสรุปออกมาก่อน แต่คาดว่าผลผลิตจะบวกลบจากผลผลิตปีที่ผ่านมาไม่มากนัก ซึ่งจะนำมาใช้วางแผนในการดูแลรักษาระดับราคาข้าวให้กับเกษตรกรต่อไป โดยข้าวขาว 5% จะมีราคาไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท/ตัน และข้าวหอมมะลิไม่ต่ำกว่า 1.18 หมื่นบาท/ตัน

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปิดบัญชีโครงการรับจํานำข้าว จะมีการเสนอตัวเลขการปิดบัญชีโครงการรับจํานำข้าว ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561 โดยตัวเลขจะสรุปให้เห็นถึงภาพรวมของการเข้ามาดำเนินการขายข้าวตั้งแต่ปี 2557 หรือในช่วงที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามา บริหารประเทศ ว่าได้ระบายข้าวสต็อกรัฐบาลออกไปจำนวนเท่าไร ได้เงินจากการขายข้าวคืนกลับมาแค่ไหน และคาดการณ์ผลขาดทุนจากการขายข้าวทั้งหมด 17.6 ล้านบาท

"เรื่องการปิดบัญชีโครงการ รับจํานำข้าว ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผย แต่จะมีการเสนอเรื่องนี้ เข้าที่ประชุม นบข.รับทราบ ซึ่งตัวเลขขาดทุนนั้นต้องรอให้ผู้ซื้อข้าวจ่ายเงินรัฐคืนกลับมาทั้งหมดก่อน ถึงจะได้ตัวเลขที่แท้จริง ซึ่งจะมีการคาดการณ์ผลขาดทุน เพราะรัฐบาลได้ระบายสต็อกข้าวออกไปหมดแล้ว" น.ส.ชุตติมา กล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของฮ่องกงได้รายงานว่า ในช่วง 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) 2561 ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆ รวมประมาณ 2.03 แสนตัน ลดลง 1.69% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2560 ที่มีการนำเข้า 2.07 แสนตัน โดยนำเข้าจากไทย 1.16 แสนตัน ลดลง 17.28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนมีการนำเข้า 1.41 แสนตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 57.3% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด โดย ลดลง 15.86% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 68.1%

สำหรับประเทศที่ฮ่องกงนำเข้ารองลงมาจากไทยคือ เวียดนาม 4.82 หมื่นตัน เพิ่มขึ้น 37.71% คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 23.6% จีน 1.35 หมื่นตัน ส่วนแบ่งตลาด 6.6% กัมพูชา 1.01 หมื่นตัน ส่วนแบ่งตลาด 4.9% โดย ฮ่องกงนำเข้าจากกัมพูชาปริมาณเพิ่มขึ้น 226% และสัดส่วนตลาดเพิ่มถึง 227% นำเข้าจากออสเตรเลียประมาณ 6,700 ตัน ส่วนแบ่งตลาด 3.3% และนำเข้าจากสหรัฐ 4,600 ตัน ส่วนแบ่งตลาด 2.3%

ที่มา โพสต์ทูเดย์

“พาณิชย์”จับมือเกษตรกรรุ่นใหม่ ทดลองนำ Block chain มาใช้ในการค้าขายข้าวอินทรีย์

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค. ได้เล็งเห็นความเป็นไปได้ในการนำ Block chain มาช่วยยกระดับภาคเกษตร และการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ โดยได้ขอการสนับสนุนจากสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เพื่อจัดทำโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ Block chain มาใช้ในภาคธุรกิจของประเทศไทย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Block chain เพื่อช่วยเรื่องการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และโครงการ Block chain for trade finance เพื่อปรับปรุงกระบวนการชำระเงินของผู้ประกอบการในการส่งออก อันจะช่วยสร้างโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ ลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐในอนาคต

ทั้งนี้ สนค.ยังได้หารือกับกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อทดลองนำ Block chain มาใช้ในการค้าข้าวอินทรีย์ โดยเน้นการทำกระบวนการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ เพราะปกติกระบวนการตรวจรับ รongมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และการขออนุญาตส่งออกข้าวจะใช้เวลานาน 15-20 วัน จากการมีเอกสารซับซ้อน ต้องประสานกับหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน แต่หากนำ Block chain มาใช้ จะสามารถลดจำนวนเวลาได้เหลือไม่เกิน 3 วัน และช่วยเพิ่มความโปร่งใส ลดต้นทุนเกษตรกร ลดเวลา และเพิ่มความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจให้กับผู้นำเข้าข้าวอินทรีย์ของไทยในต่างประเทศได้ด้วย

“เชื่อว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่หลายอย่าง Block chain จะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจนเกษตรกรรายย่อย ที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ รวมทั้งจะพัฒนาเศรษฐกิจการค้าท้องถิ่นให้เข้มแข็งได้เพิ่มขึ้นด้วย เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจไทยได้อย่างแน่นอน” น.ส.พิมพ์ชนกกล่าว

ปัจจุบัน เทคโนโลยี Block chain สามารถนำมาใช้ในการค้าอย่างหลากหลาย เช่น การทำกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) การยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IP) เชิงพาณิชย์ การเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) เป็นต้น ซึ่งหลายอย่างเกี่ยวข้องกับงานที่พาณิชย์รับผิดชอบ

ที่มา Commerce News Agency

กรมการค้า สานสัมพันธ์จีน เจรจาส่งออกข้าวอินทรีย์ไทย

นายกฤษฎพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการค้าข้าว เปิดเผยภายหลังจากการเข้าพบ นายถัง เร็น ผู้เชี่ยวชาญการรับรองและตรวจสอบมาตรฐานอินทรีย์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์รับรองมาตรฐานความปลอดภัยอาหารอินทรีย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Organic Food Certification Center หรือ COFCC) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการค้าข้าว ได้นำนักวิจัยร่วมหารือถึงแนวทางพิจารณาข้อกำหนดมาตรฐานและศึกษาเทียบเคียงระบบมาตรฐานอินทรีย์ของทั้ง 2 ประเทศ รองรับการขยายตลาดข้าวอินทรีย์ของไทยไปยังประเทศที่มีกำลังซื้อสูง โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่อยู่ใกล้ประเทศไทยและมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน นับเป็นโอกาสดีที่คณะนักวิจัยกรมการค้าข้าวจะได้เข้ามาศึกษาจากประเทศผู้บริโภคข้าวรายใหญ่โดยตรงว่ามีความต้องการสินค้าข้าวอย่างไร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติที่จะผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การค้า การบริโภค และการบริการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าทางการตลาดทั่วโลกรวม 3 ล้านล้านบาท ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานตรวจรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายใต้กระทรวงเกษตรสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Ministry of Agriculture หรือ MOA) และรับผิดชอบจัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรตามมาตรฐานอินทรีย์จีนที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการรับรองระบบมาตรฐานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China National Certification and Accreditation Administration หรือ CNCA)

รองอธิบดีกรมการค้าข้าว กล่าวว่า ในขณะที่ไทยมีพื้นที่ผลิตสินค้าอินทรีย์ประมาณ 0.3 ล้านไร่ คิดเป็นอันดับที่ 8 ของเอเชีย และอันดับที่ 60 ของโลก มีสินค้าเกษตรอินทรีย์มูลค่าประมาณ 2,300 ล้านบาท จึงเล็งเห็นศักยภาพการผลิตข้าวที่สามารถยกระดับสู่การผลิตระบบอินทรีย์ได้อย่างเป็นระบบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงยกระดับ

การผลิตข้าวเพื่อก้าวสู่การผลิตข้าวอินทรีย์จำนวน 1 ล้านไร่ภายในปี 2564 เพื่อการบริโภคในประเทศ 40% และการส่งออกอีก 60%

“จากการหารือในครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าประเทศจีนเปิดโอกาสสำหรับการนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการของไทย โดยเฉพาะสินค้าข้าวอินทรีย์ที่เรามีแผนส่งเสริมการผลิตอย่างชัดเจน และมีปริมาณเพียงพอต่อการทำตลาดแข่งขันในต่างประเทศ ผู้ประกอบการที่สนใจจะต้องยื่นคำร้องขอใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์จีนแก่ผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรเพื่อเข้ารับการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชจากผู้ตรวจประเมินของ COFCC โดยมีค่าใช้จ่ายในการขอใบรับรองประมาณ 115,000 บาท/ปี ต่อพื้นที่ผลิต 100 เฮกตาร์ หรือ 625 ไร่ ทั้งนี้ หาก COFCC รับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์จีนสำเร็จจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในการส่งออกข้าวไปยังตลาดจีน ยกเว้นรายได้แก่ชาวนาในการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าวด้วยความห่วงใยสุขภาพผู้บริโภค โดยใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” นายกฤษณพงษ์ กล่าว
ที่มา สยามรัฐออนไลน์

อศส.ปรับโครงสร้าง ทิ้งภารกิจแทรกแซงสินค้าเกษตร มุ่งงานช่วยเกษตรกร-ทำธุรกิจจากคลังสินค้า

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวทตรง ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอร์ดอศส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด อศส. ได้เห็นชอบแผนการปรับโครงสร้าง อศส. ที่จะต้องมีการเปลี่ยนชื่อองค์กรและปรับบทบาทภารกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรที่จะเน้นการบริหารคลังสินค้าให้เกิดรายได้เพื่อนำมาใช้เลี้ยงองค์กร และลดบทบาทในการเป็นกลไกแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรตามนโยบายรัฐบาล โดยจะเสนอแผนการปรับโครงสร้างองค์กรให้นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณา ก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบภายในเดือนต.ค.2561 และหาก ครม. เห็นชอบ ก็จะนำเรื่องเข้าสู่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ.2498 ในการเปลี่ยนชื่อองค์กรและกำหนดบทบาทของ อศส. ใหม่ต่อไป

สำหรับแผนการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ จะมีการเปลี่ยนชื่อจากองค์การคลังสินค้า เป็นองค์การจัดการสินค้าเกษตร และปรับบทบาทภารกิจในการนำคลังสินค้าที่ อศส. มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกร เช่น คลังสินค้าที่อยู่พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครสวรรค์ จะให้เกษตรกรในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ทำเป็นลานตากสินค้าเกษตร รวมทั้งจะเชื่อมโยงกับระบบการเกษตร โดยมีการจัดซื้อรถไถ รถเกี่ยวข้าว มาไว้ในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ส่วนรายได้ของ อศส. ที่จะเกิดขึ้นหลังจากปรับโครงสร้างองค์กรแล้ว จะมาจากคลังสินค้าธนบุรี 1 ซึ่งเป็นคลังสินค้าที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 19 ไร่ ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งตามแผนจะนำมาเปิดร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำเป็นแหล่งซื้อมี้งใหม่ของกรุงเทพฯ รูปแบบจะเหมือนกับเอเชียทีค โดยกำลังเร่งทำเรื่องเสนอรมว.พาณิชย์ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตั้งเป้าว่า อศส. จะมีรายได้จากคลังสินค้าธนบุรี 1 ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่ครอบคลุมกับการเลี้ยงองค์กรทั้งหมด

“ที่ต้องปรับเปลี่ยนองค์กร จากเดิมที่จะเป็นกลไกในการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรให้กับรัฐบาล เพราะที่ผ่านมา อศส. ไม่ได้มีคลังสินค้าอยู่ทั่วประเทศ ทำให้มีการบริหารจัดการลำบาก หากมีการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร ก็ต้องไปเข้าโกดังกลางเข้ามาเก็บสินค้าเกษตรของรัฐบาล และจะเกิดปัญหาเหมือนอดีตที่ผ่านมา แต่การหัน

มาใช้ประโยชน์จากคลังสินค้าที่ อคส. มีอยู่ในการหารายได้ จะทำให้ อคส. ไม่ต้องพึ่งโครงการจากรัฐบาล และสามารถหารายได้เลี้ยงตัวเองได้” พล.ต.ท. ไกรบุญกล่าว

ที่มา Commerce News Agency

พาณิชย์ เผยจีนซื้อข้าวไทยอีก 1 แสนตัน ช่วยเพิ่มออร์เดอร์ผลผลิตฤดูกาลใหม่ มั่นใจทั้งปีส่งออกทะลุ 11 ล้านตัน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการส่งมอบข้าวปริมาณ 1 ล้านตัน ให้ COFCO รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้สัญญาซื้อขายข้าว G to G ฉบับปี 2558 ว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 61 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศสามารถตกลงราคาสำหรับการขายข้าวในงวดที่ 6 ปริมาณ 100,000 ตัน กับ COFCO ได้แล้ว หลังจากที่รัฐบาลจีนได้ชะลอการนำเข้าข้าวในช่วงกลางปีที่ผ่านมา เนื่องจากจีนมีผลผลิตข้าวปริมาณมาก ส่งผลให้ความต้องการนำเข้าข้าวในตลาดจีนมีน้อย

การส่งมอบข้าวในงวดที่ 6 เป็นชนิดข้าวขาว 5% ฤดูกาลผลิตใหม่ มีกำหนดส่งมอบปลายเดือนกันยายน – ตุลาคมนี้ ซึ่งถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรชาวนาและตลาดข้าวไทย ที่มีคำสั่งซื้อปริมาณมากมารองรับผลผลิตตั้งแต่ช่วงต้นฤดูนาปีที่ข้าวไทยเริ่มทยอยออกสู่ตลาด เนื่องจากผู้ส่งออกจะต้องไปปรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรชาวนา เพื่อส่งมอบภายใต้สัญญาดังกล่าว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรได้รับมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นสัญญาณเชิงบวกที่แสดงให้เห็นว่าตลาดจีนมีความต้องการนำเข้าข้าวไทย และอาจมีคำสั่งซื้อข้าวเพิ่มเติมอีกภายในปี 2561

โดยในช่วงที่ผ่านมา กรมการค้าต่างประเทศได้ส่งมอบข้าวให้ COFCO ภายใต้สัญญาดังกล่าวแล้ว 5 งวด ปริมาณรวม 500,000 ตัน และจะเร่งเจรจาให้รัฐบาลจีนตกลงราคาและนำเข้าข้าวที่เหลืออีก 400,000 ตันเพื่อให้ครบปริมาณ 1 ล้านตันตามสัญญาโดยเร็วต่อไป

รมว.พาณิชย์ กล่าวต่อว่า กระทรวงพาณิชย์ยังคงเร่งขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุก เดินหน้าผลักดันการส่งออกข้าวไทยในช่วงต้นฤดู โดยระหว่างวันที่ 12-20 ก.ย.61 กระทรวงพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวคุณภาพดีของไทยในออสเตรเลีย อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าว กข 43 ซึ่งเป็นข้าวที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อและใส่ใจในเรื่องการดูแลสุขภาพที่ต้องการบริโภคข้าวที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาด

นอกจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า China – ASEAN Expo ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-15 ก.ย.61 ที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการบริโภคข้าวไทยเพิ่มมากขึ้นควบคู่กับการหาช่องทางตลาดเพิ่มเติม

"การดำเนินการดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าจะช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาเป็นผลดีต่อเกษตรกรชาวนา และส่งผลให้การส่งออกข้าวไทยในปี 2561 บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ปริมาณ 11 ล้านตัน" นายสนธิรัตน์ระบุ

โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 21 กันยายน 2561 ไทยส่งออกข้าวแล้วปริมาณ 8.22 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 134,840 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้น 2.93% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมูลค่าเพิ่มขึ้น 13.57% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ก.เกษตรกร มุ่งโครงการข้าวครบวงจรอย่างต่อเนื่อง ลดพื้นที่ทำนา หนุนปลูกพืชหลากหลาย

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมการข้าวได้ดำเนินโครงการข้าวครบวงจร ภายใต้นโยบายที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ได้มีการวางแผนว่ากระทรวงเกษตรฯ จะสนับสนุนการปลูกข้าวรอบที่ 1 (ข้าวนาปี) จำนวนทั้งสิ้น 58 ล้านไร่เศษ คาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 23 – 25 ล้านตัน ซึ่งต้องรอการประเมินขั้นสุดท้ายในเดือนตุลาคมอีกรอบโดยกรมการข้าว กระทรวงพาณิชย์ และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในช่วงของข้าวนาปีสามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี แต่จะมีปัญหาที่ได้รับรายงานบ้าง เช่น ภาวะฝนทิ้งช่วง หรือภาวะแล้งในบางพื้นที่ โดยเฉพาะทางภาคอีสานตอนใต้ จะมีผลกระทบต่อผลผลิตข้าวหอมมะลิในบางส่วน อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้มีการเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ เช่น พื้นที่ลุ่มน้ำบางระกำ และพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอีก 12 แห่ง ซึ่งเกษตรกรกำลังทยอยเก็บเกี่ยวข้าว โดยขณะนี้กรมชลประทานได้มีการปล่อยน้ำเข้าไปในทุ่งบางระกำ เพื่อหวังน้ำไว้ใช้ใน ช่วงฤดูแล้ง กระทรวงเกษตรฯ จึงจะส่งเสริมอาชีพทางการประมงต่อไป

นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการการทำงาน โดยจะสนับสนุนให้มีการปลูกพืชให้มีความหลากหลาย ได้มีการทำ Zoning by Agri map พบว่าในบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว จะสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชอย่างอื่นทดแทน และหลังจากการทำนาจะมีโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรฯ เช่น การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา การสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพดินด้วยการปลูกพืชปุ๋ยสด และการสนับสนุนให้ปลูกพืชชนิดอื่นหลังการทำนา เช่น พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น

ทั้งนี้ คาดหวังว่าฤดูกาลทำนา รอบที่ 2 (ข้าวนาปรัง) ที่จะเริ่มในช่วงปลายปีจะมีเกษตรกรปรับลดพื้นที่จากพื้นที่จำนวน 12.2 ล้านไร่ ลดลงมาประมาณ 2 ล้านไร่ จะทำให้เกิดการสมดุลระหว่างอุปสงค์-อุปทานข้าวเปลือก และไม่กดดันในเรื่องราคา ขณะเดียวกันจะได้ผลผลิตทางการเกษตรอย่างอื่น เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ยังมีความต้องการวัตถุดิบในการทำอาหารสัตว์เป็นจำนวนมาก และจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่อไป

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

xx

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นอ่อนตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 400-405 เหรียญสหรัฐ ต่อตัน จากระดับ 395-405 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงนี้เริ่มมีความต้องการข้าวจากประเทศฟิลิปปินส์เข้ามา ขณะที่วงการค้าคาดว่าราคาข้าวยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะที่อุปทานข้าวในตลาดมีจำกัด ขณะที่คาดว่าจะมีความต้องการข้าวจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

สำนักข่าว Reuters รายงานว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กันยายน) เวียดนามส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 4.93 ล้านตัน มูลค่า 2.48 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 8% และ 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตามลำดับ ขณะที่สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 400,000 ตัน ลดลงประมาณ 20% เมื่อเทียบกับ 516,000 ตันในเดือนกันยายน 2017

สำนักงานพัฒนาการตลาดและสินค้าเกษตรแปรรูป (the Agro Processing and Market Development Authority) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (the Ministry of Agriculture and Rural Development) คาดว่าการส่งออกข้าวจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงปลายปีนี้จากการที่ภาวะความต้องการข้าวในตลาดโลกมีทิศทางดีขึ้น ประกอบกับในขณะนี้เวียดนามมีการปรับโครงสร้างการผลิตข้าวที่เน้นการผลิตข้าวคุณภาพสูงและข้าวหอมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดมากขึ้น ซึ่งขณะนี้มีการส่งออกข้าวคุณภาพสูงคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 80% ของการส่งออกทั้งหมด โดยที่ราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 500 เหรียญสหรัฐต่อตัน รวมทั้งได้มีการกระจายการส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ โดยพิจารณาจากความต้องการของตลาดนั้นๆ ด้วย

ทั้งนี้หลังจากที่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้ปรับขึ้นภาษีนำเข้าข้าวภายใต้กรอบ FTA ASEAN-CHINA ซึ่งทำให้การนำเข้าข้าวจากเวียดนามมีภาษีนำเข้าเพิ่มเป็น 50% จากอัตราเดิม 5% นั้น ได้ส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวเหนียวไปยังประเทศจีนและทำให้ราคาข้าวเหนียวของเวียดนามลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 380 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากที่ในช่วงต้นปีอยู่ที่ประมาณ 530-540 เหรียญสหรัฐต่อตัน จึงทำให้เวียดนามต้องมองหาตลาดส่งออกอื่นๆ แทนที่จะพึ่งพาทลาดจีนเพียงตลาดเดียว โดยได้หันไปทำตลาดอื่นๆ เช่น อิรัก ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไต้หวัน ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งทำให้ในขณะนี้ราคาข้าวเหนียวเริ่มปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ 440 เหรียญสหรัฐต่อตันแล้ว

สำหรับภาวะตลาดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ คาดว่าความต้องการข้าวจากหลายประเทศจะมีมากขึ้น เช่น ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้าเพิ่มอีกประมาณ 500,000-800,000 ตัน ขณะที่ตลาดอินโดนีเซีย และประเทศในแถบแอฟริกาอื่นๆ ก็คาดว่าจะมีความต้องการนำเข้าเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

เมียนมาร์

สหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (Myanmar Rice Federation (MRF) ระบุว่า เมียนมาร์และจีนได้ตกลงขยายเวลาข้อตกลงด้านพิธีสารสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary-SPS Protocol) ออกไปจนถึงปี 2020 (ทั้งสองประเทศลงนามพิธีสารดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2014) ซึ่งทำให้เมียนมาร์ยังคงสามารถส่งออกข้าวไปยังจีนได้ โดยเมียนมาร์ส่งออกข้าวไปประเทศจีนผ่านทางแนวชายแดนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ส่วนการส่งออกทางเรือมีเพียง 30% เท่านั้น และประเทศจีนถือเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของเมียนมาร์

กระทรวงพาณิชย์เมียนมา (the Commerce Ministry) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ในปีงบประมาณปัจจุบัน 2018/19 (1 เมษายน 2018-31 มีนาคม 2019) เมียนมาส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 1.07 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 371.123 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน 853,403 ตัน มูลค่าประมาณ 305.728 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวหักจำนวน 217,583 ตัน มูลค่าประมาณ 65.395 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นการส่งออกทางแนวชายแดนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 55.87% และส่งออกทางเรือในสัดส่วน 44.13% ซึ่งในปัจจุบันนี้เมียนมาร์ส่งออกข้าวไปยัง 42 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2012/13 มีการส่งออกข้าวประมาณ 1.423 ล้านตัน มูลค่า 551 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปีงบประมาณ 2013/14 มีการส่งออกข้าวประมาณ 1.262 ล้านตัน มูลค่า 475 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปีงบประมาณ 2014/15 มีการส่งออกข้าวประมาณ 1.84 ล้านตัน มูลค่า 660 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปีงบประมาณ 2015/16 มีการส่งออกข้าวประมาณ 1.493 ล้านตัน มูลค่า 526 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปีงบประมาณ 2016/17 มีการส่งออกข้าว

ประมาณ 1.75 ล้านตัน มูลค่า 553 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และปีงบประมาณ 2017/18 มีการส่งออกข้าวประมาณ 3.576 ล้านตัน มูลค่า 1,136 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสมาพันธ์ข้าวแห่งเมียนมา (Myanmar Rice Federation) คาดว่าภายในระยะเวลา 3 ปี เมียนมาจะส่งออกข้าวได้ถึง 4 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ในปีงบประมาณ 2012/13 มีการส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของการส่งออกทั้งหมด ปีงบประมาณ 2013/14 การส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 72% ปีงบประมาณ 2014/15 การส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 77% ปีงบประมาณ 2015/16 การส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 82% และปีงบประมาณ 2016/17 การส่งออกข้าวผ่านทางชายแดนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 72% ขณะที่ในปีงบประมาณ 2017/18 ที่ผ่านมา สัดส่วนการส่งออกผ่านทางทะเลเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 48%

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ได้ประกาศเปิดประมูลนำเข้าข้าวขาว 25% (well-milled long grain white rice) จำนวน 250,000 ตัน จากประเทศใดก็ได้โดยที่หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนสามารถเข้าร่วมการประมูลครั้งนี้ได้ โดยกำหนดรับข้อเสนอในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ และจะมีการประชุมชี้แจงในวันที่ 5 ตุลาคมนี้ ส่วนการส่งมอบข้าวจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สภาสำนักงานอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority Council; NFA Council) ได้อนุมัติให้มีการนำเข้าข้าวเพิ่มอีก 500,000 ตัน เพิ่มเติมจากที่เคยอนุมัติไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา จำนวน 250,000 ตัน (รวมเป็น 750,000 ตัน) โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีนี้ ขณะเดียวกัน สภา NFA ยังอนุมัติให้เตรียมการนำเข้าข้าวสำหรับปีหน้าอีก 1 ล้านตัน

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวจำนวน 250,000 ตัน ที่อนุมัติไปก่อนหน้านี้ (จะเปิดประมูลเป็นการทั่วไป หรือ open tender คาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้) จะต้องส่งมอบแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ส่วนการประมูลจำนวน 500,000 ตัน ก็จะมีเปิดประมูลเป็นการทั่วไป (open tender) เช่นเดียวกัน ซึ่งชนิดข้าวที่จะนำเข้าจะเป็นข้าวขาว 25% เท่านั้น

สำนักงานอาหารแห่งชาติ (NFA) คาดว่าราคาข้าวในตลาดภายในประเทศจะเริ่มอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพในช่วงสองสัปดาห์ถึง 1 เดือนนับจากนี้ โดยคาดว่าราคาขายปลีกข้าวจะลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 37-39 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 685-722 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากระดับปัจจุบันที่อยู่ประมาณ 40-42 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 741-778 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ในขณะนี้ ข้าวของ NFA ที่วางขายในตลาดคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมที่มีสัดส่วนประมาณ 13% โดยขณะนี้ NFA มีสต็อกข้าวอยู่ประมาณ 2.3 ล้านถุง ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 17 วัน และคาดว่าหลังจากที่มีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศแล้วจะทำให้มีสต็อกข้าวเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 6 ล้านถุง

ทั้งนี้ รัฐบาลได้พยายามเรียกร้องให้ภาคเอกชนไม่ควรเก็บสต็อกข้าวไว้เพื่อเก็งกำไร แต่ควรที่จะระบายข้าวในสต็อกของตนออกมาให้เร็วที่สุดเพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนข้าวในประเทศ

ที่มา *Oryza.com*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (MAFF) ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งแรกของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 โดยสามารถซื้อและขายข้าวได้จำนวน 3,100 ตัน จากที่กำหนดไว้ 25,000 ตัน โดยข้าวที่มีการประมูลได้แบ่งเป็น ข้าวกล้องเต็มเมล็ด (Whole grain/brown rice) จำนวน 1,944 ตัน จากประเทศสหรัฐอเมริกาและไทย และเป็นข้าวหักจำนวน 1,156 ตัน จากประเทศสหรัฐอเมริกาและไทยเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ข้าวเต็มเมล็ดของไทยสามารถประมูลได้จำนวน 204 ตัน โดยราคาซื้อ (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 955 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขาย (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 1,522 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวหักของไทยประมูลได้จำนวน 500 ตัน โดยราคาซื้อ (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 526 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขาย (ไม่รวมภาษี) เฉลี่ยอยู่ที่ 925 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยภาษีที่จะต้องรวมเข้าไปในราคาซื้อและขายจะอยู่ที่อัตรา 8%

การประมูลภายใต้ระบบ (SBS) เป็นการนำเข้าที่ขึ้นกับปริมาณความต้องการของผู้นำเข้าซึ่งข้าวที่นำเข้าจะใช้สำหรับการบริโภคทั่วไป (table rice) โดยมีแหล่งนำเข้า ได้แก่ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย จีน ไทย เป็นต้น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะซื้อข้าวจากผู้ค้าข้าวและจะนำมาขายให้บริษัทที่ต้องการในราคาที่สูงขึ้นเพื่อนำมาจำหน่ายในประเทศ ซึ่งโดยปกติแล้วความแตกต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขายจะกำหนดโดยรัฐบาล

สำนักข่าว Bloomberg รายงานโดยอ้างข้อมูลจากกระทรวงเกษตรฯ ว่า ในปี 2018 นี้ คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ใช้เป็นอาหาร (food rice) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 8.69 ล้านไร่ จากเดิมที่คาดว่ามี 8.56 ล้านไร่ และคาดว่าผลผลิตข้าวจะมีประมาณ 7.37 ล้านตัน ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ (feed rice) ในปี 2018 นี้ คาดว่ามีพื้นที่ประมาณ 500,000 ไร่ ลดลงจาก 575,000 ไร่ ในปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

อินเดียได้เริ่มส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ ซึ่งเป็นชนิดข้าวขาว 5% (non-Basmati (white rice 5% broken) ล็อตแรกจำนวน 100 ตัน ไปยังประเทศจีนแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยผู้รับสินค้าที่ปลายทางคือบริษัท COFCO (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation) ของจีน ทั้งนี้มีผู้ประกอบการของอินเดียจำนวน 19 รายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและสามารถส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามในพิธีสารด้านสุขอนามัยพืช (protocol on phyto-sanitary requirements for exporting rice) ไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลง เนื่องจากในช่วงนี้ไม่ค่อยมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามามากนัก โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ระดับ 370-374 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 3 เหรียญสหรัฐฯ จากระดับ 373-377 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตร (The Agriculture Ministry) ได้เผยแพร่ผลการพยากรณ์ผลผลิตข้าวในฤดู kharif crops ครั้งที่ 1 ของปีการผลิต 2018/19 (กรกฎาคม 2018-มิถุนายน 2019) โดยคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 99.24 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2% จากจำนวน 97.5 ล้านตันในปีการผลิต 2017/18 ทั้งนี้กระทรวงเกษตร รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ของปีการผลิต 2018/19 ณ วันที่ 20 กันยายน 2018 มีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 241.16 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 2.36% เมื่อเทียบกับ 235.6 ล้านไร่ ในช่วงเวลา

เดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งในปีนี้อุตุนิยมที่พัดเอาลมฝนจากด้านตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาในประเทศซึ่งจำเป็นต่อการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif ปรากฏว่ามาเร็วกว่าปกติ แต่การกระจายตัวของฝนยังไม่ดีนัก มีเพียงบางพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้น

กรมอุตุนิยมวิทยา (the Indian Meteorological Department; IMD) รายงานว่า วันที่ 30 กันยายน 2018 ที่ผ่านมา อินเดียมีปริมาณฝนตกต่ำกว่าระดับปกติประมาณ 9% โดยฝนที่ตกบริเวณคาบสมุทรทางภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกในระดับที่ต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 2%, 7%, 2% และ 24% ตามลำดับ ทั้งนี้ อุตุนิยมของอินเดียจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึง 30 กันยายน ซึ่งฝนที่ตกในช่วงเวลานี้จำเป็นต่อการเพาะปลูกพืชของอินเดียในฤดูการผลิต Kharif

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 91 แห่ง ณ วันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 122.52 พันล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 17% และเพิ่มขึ้น 2% จากสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วปริมาณกักเก็บมีประมาณ 120.09 พันล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 76% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 161.993 พันล้านลูกบาศก์เมตร

องค์การพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป (the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEDA) รายงานว่า ในช่วง 5 เดือนแรก (เมษายน-สิงหาคม) ปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 5.03 ล้านตัน ลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 5.26 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (2017/18) โดยเป็นการส่งออกข้าวบาสมาดิประมาณ 1.854 ล้านตันเพิ่มขึ้นประมาณ 1% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.848 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีจำนวนประมาณ 3.17 ล้านตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.41 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทางด้านมูลค่าส่งออกในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2018/19 มีประมาณ 3.334 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% เมื่อเทียบกับ 3.328 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมูลค่าเพิ่มขึ้นทั้งในส่วน of ข้าวบาสมาดิและข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ โดยในช่วง 5 เดือนแรกข้าวบาสมาดิราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,088 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 415 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ข้าวบาสมาดิมีมูลค่าส่งออกประมาณ 2.017 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 9% เมื่อเทียบกับ 1.856 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีมูลค่าส่งออกประมาณ 1.317 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 5% เมื่อเทียบกับ 1.382 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

ปากีสถาน

รัฐบาลปากีสถานเตรียมที่จะลงนามข้อตกลงในการส่งออกข้าวไปยังประเทศอินโดนีเซียประมาณ 1 ล้านตัน ในปี 2019 โดยทั้งสองประเทศได้มีการลงนามข้อตกลงหุ้นส่วนทางการค้า (the Comprehensive Economic Partnership Agreement; CEPA) ไปเมื่อปี 2005 และลงนามข้อตกลงการค้าเสรี (the preferential trade agreement; PTA) เมื่อปี 2012 โดยเริ่มมีผลในปี 2013 ที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

อิรัก

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงการค้าของอิรักได้เปิดประมูลซื้อข้าว (global tender) จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ โดยเปิดรับข้อเสนอเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม โดยข้อเสนอต้องมีผลถึงวันที่ 7 ตุลาคมนี้ ซึ่งการประมูลครั้งนี้มีผู้เสนอข้าวจากอาร์เจนติน่าในราคาต่ำสุดที่ราคา 562.75 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF (cost, insurance and freight)

โดยมีบริษัทค้าข้าวนานาชาติเข้าร่วมการประมูล 5 ราย ประกอบด้วย บริษัท Teriyaki เสนอข้าวจากอาร์เจนติน่าจำนวน 2 ล็อตๆละ 30,000 ตัน ในราคา 564.70 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF บริษัท Saif เสนอข้าวจากอุรุกวัยราคา 575 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF จำนวน 30,000 ตัน และข้าวจากปารากวัยราคา 610 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF จำนวน 30,000 ตัน บริษัท ADM เสนอข้าวจากอาร์เจนติน่าจำนวน 2 ล็อตๆละ 30,000 ตัน ในราคา 562.75 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF และข้าวจากออสเตรเลียราคา 633 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF จำนวน 30,000 ตัน บริษัท VA Intl Trade เสนอข้าวจากอาร์เจนติน่าจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 555.60 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF และบริษัท Hanalico เสนอข้าวจากอุรุกวัยจำนวน 60,000 ตัน ในราคา 566.60 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF

นอกจากนี้ มีรายงานว่า กระทรวงการค้าของอิรัก (Iraq Trade Ministry) ได้ซื้อข้าวสาลีจำนวน 100,000 ตัน และข้าวสารอีก 90,000 ตัน โดยใช้วิธีซื้อตรง ซึ่งในส่วนของข้าวสาลีนั้น อิรักซื้อจากประเทศสหรัฐฯและออสเตรเลียประเทศละ 50,000 ตัน ส่วนข้าวซื้อจากประเทศเวียดนามจำนวน 90,000 ตัน ในราคาประมาณ 577 เหรียญสหรัฐต่อตัน (cost and freight; C&F)

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1-25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 79,390 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.38% เมื่อเทียบกับจำนวน 76,056 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 6,350 ตัน ลดลงประมาณ 9.12% เมื่อเทียบกับจำนวน 6,987 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 73,040 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.75% เมื่อเทียบกับจำนวน 69,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 22,501 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 13,519 ตัน ฝรั่งเศส 11,048 ตัน เนเธอร์แลนด์ 10,096 ตัน โปแลนด์ 5,083 ตัน อิตาลี 8,749 ตัน โปรตุเกส 7,910 ตัน เบลเยียม 4,075 ตัน เยอรมนี 4,335 ตัน สาธารณรัฐเชค 1,313 ตัน สวีเดน 1,596 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา มีการส่งออก 11,847 ตัน ลดลง 34.34% เมื่อเทียบกับจำนวน 18,041 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 9,075 ตัน ลดลงประมาณ 38.79% เมื่อเทียบกับจำนวน 14,826 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 2,771 ตัน ลดลงประมาณ 13.82% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,216 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 3,834 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 5,701 ตัน กรีซ 201 ตัน สเปน 1,738 ตัน โปรตุเกส 2,844 ตัน โรมานี 121 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมานี 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

อาร์เจนติน่า

สถาบันสถิติแห่งชาติและสำมะโนประชากร (Instituto Nacional de Estadística y Censos) รายงานว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี (มกราคม-สิงหาคม) มีการส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 286,501 ตัน ประกอบด้วย ข้าวขาวจำนวน 202,252 ตัน ข้าวกล้อง 56,465 ตัน และข้าวหัก 27,784 ตัน

ที่มา *Oryza.com*